
เผยผลโหวต ไม่เห็นด้วยนำร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ...
ฉบับรัฐบาลที่ผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าสภาฯ
นำเสนอเมื่อ : 14 พ.ค. 2564

รศ.ดร.สุรวาท ทองบุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล ได้เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊ค สุรวาท ทองบุ :
Surawat Thongbu ที่ได้จัดทำแบบสำรวจความเห็น ต่อร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.....
ฉบับรัฐบาลที่ผ่านการตรวจสอบของ คณะกรรมการกฤษฎีกา ท่านเห็นว่าควรนำเข้าให้รัฐสภาพิจารณาหรือไม่

 ( ) ควรนำเข้าให้รัฐสภาพิจารณา

 ( ) ไม่ควรนำเข้า ให้ร่างใหม่หรือปรับแก้ไข ก่อนนำเข้าให้รัฐสภาพิจารณา 

ซึ่งได้ปิดรับคำตอบแล้ว พบว่า ร้อยละ 93 ไม่เห็นด้วยที่จะนำร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.....
ฉบับรัฐบาลที่ผ่านการตรวจสอบของ คณะกรรมการกฤษฎีกา เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภา
โดยมีเพียงร้อยละ 7 เท่านั้นที่เห็นว่าควรนำเข้า โดยความคิดเห็นของสมาชิกที่มีประเด็นที่น่าสนใจ อาทิเช่น "ถ้าร่าง
พรบ.การศึกษาฯ ที่จะเสนอสภายังไม่ได้แก้ไขประเด็นเหล่านี้ ไม่ควรนำเข้าสภา
เพราะจะเป็นตราบาปให้วงวิชาชีพครูรุ่นใหม่ วิชาชีพครูจะขาดแรงจูงใจให้คนเก่งมาเป็นครู
ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาตกต่ำต่อเนื่องเงยหัวไม่ขึ้น"  "ไม่ควรมีร่างเสนอและไม่ควรทุกประการ
อาชีพครูควรได้รับการยกย่องอย่างสมเกียรติในฐานะสร้างคนให้เป็นคนดีเป็นกำลังของชาติ" 
"ถ้ายังไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของครูส่วนใหญ่
ถ้าไม่เป็นไปเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาถ้าไม่สมบูรณ์และชัดเจนพอก็ไม่ควรนำเข้า
เพราะเราไม่เชื่อมั่นว่าท่านผู้ทรงเกียรติเหล่านั้นเขาจะปรับตามที่ครูเสนอ" เป็นต้น

  


